



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การศึกษา - สาธารณสุข - ทกม.

วันที่: อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 22 ฉบับที่: 7850

Col.Inch: 40.58 Ad Value: 34,493

หัวข้อข่าว: พบ25ชรก.เอี่ยวกองทุนเสมา

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 103,479

ศิลปิน: ชาว-ดำ

พบ25ชรก.เอี่ยวกองทุนเสมา

ศึกษาธิการ • ความคืบหน้าผลสืบสวนกองทุนเสมาฯ เผยมีบุคลากร ศธ.เอี่ยว 25 คน ยังรับราชการอยู่ 7 คน ระดับ 8-11 และพ้นจากราชการ ไปแล้ว “อรรถพล” เผยพบข้อมูลใหม่ สถานศึกษามีพิธีด้วย ส่องเงินอาจไม่ถึงมือเด็ก และมีบางสถานศึกษาโอนต่อไปให้อีกสถานศึกษา ระบุ ป.ป.ท.- สดง.เคยทักท้วงการจ่ายเงิน และมีผู้ร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลกับ ทำเนียบรัฐบาลมาแล้ว แต่ “รจนานา” ชี้แจงยันทำถูกต้อง เรื่องจึงไม่ถึงปลัด ศธ. ส่วน 68 บัญชีลึกลับ แบนกกรุงไทยกำลังเร่งหาข้อมูล

นายอรรถพล ตรีศร รอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กล่าวว่า ตนได้สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรี สกส.ปลัด ศธ. รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยจากการสืบสวนพบว่าผู้ที่มีการกระทำ ซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่าทำความผิด ทำให้ราชการเสียหาย มีจำนวน 25 คน ที่เป็นบุคลากรสังกัด ศธ.ทั้งหมด มีทั้งบุคคลที่รับราชการอยู่ ประมาณ 7 ราย ตั้งแต่ระดับ 8 จนถึงระดับ 11 และบุคคลที่พ้นจากราชการแล้ว ซึ่งจำนวนนี้มีทั้งกลุ่มที่ควรถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กลุ่มไม่ปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมของทางราชการ กลุ่มที่ทุจริตถึงแม้จะไม่ใช้หน้าที่ กลุ่มรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และกลุ่มประมาทเลินเล่อ โดยส่วนใหญ่ผิดอยู่ในฐานประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ เมื่อมีการเสนอให้ปลัด ศธ.แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการรายบุคคล ตามความผิดที่พบว่าจะดำเนินการอย่างไรกับใครบ้าง อย่างไรก็ตามบุคคลที่พ้นจากราชการแล้วก็จะใช้เอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลความผิดดำเนินการทางแพ่ง รวมถึงดำเนินการความผิดทางละเมิด ส่วนข้าราชการในสังกัดอื่นๆ ทางคณะ

กรรมการสืบฯ ไม่ได้ดำเนินการชี้มูลความผิด เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) กำลังอยู่ระหว่างเรียกเพื่อสอบถามข้อมูล และพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการสืบหาบัญชีที่ไม่ทราบเจ้าของ 68 บัญชี ขณะนี้ทางธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหาข้อมูลจากสาขากว่า 40 สาขา ซึ่งเมื่อคณะกรรมการสืบฯ ได้ข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะทำให้ทราบว่าผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการเพิ่มหรือไม่ หากพบก็จะต้องดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ทางสถานศึกษาบางแห่งก็ยังไม่ได้ส่งสเตทเมนต์ หรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีฉบับสมบูรณ์ โดยอ้างว่าส่งรายการสเตทเมนต์ตามที่คณะกรรมการสืบฯ ขอ ซึ่งตนคิดว่าส่วนหนึ่งทางสถานศึกษาอาจจะไม่ต้องการให้เห็นสเตทเมนต์ เพราะที่ผ่านมาระบบการโอนเงินไม่มีความเข้มงวด ดังนั้นการโอนเงินของบางสถานศึกษาที่ถูกโอนเข้าบัญชีอื่นๆ เช่น บัญชีเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา บัญชีเงินค่าสมัครสอบ เป็นต้น ทำให้คณะกรรมการสืบฯ ตั้งข้อสงสัยว่าเงินที่โอนไปนั้นถูกใช้กับเด็กตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ คงต้องมีการสืบสวนต่อในกรณีนี้ อีกทั้ง

ตนยังได้เสนอให้สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัด ศธ. ว่า ก่อนที่จะโอนเงินงวดต่อไปจะต้องมีการเปิดบัญชีเฉพาะ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้งในช่วงปี 2557-2559 คณะกรรมการสืบฯ ยังพบหนังสือสั่งการจากส่วนกลางให้สถานศึกษาแห่งหนึ่งโอนเงินไปให้สถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งด้วย

“จากการสืบสวนทำให้ผมพบว่า ที่ผ่านมาก็ ป.ป.ท. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เคยทักท้วงแล้ว และมีการส่งเอกสารไปชี้แจงเป็นเอกสารเท็จ โดยเฉพาะหนังสือร้องเรียนจากศูนย์ร้องเรียนประชาชน ทำเนียบรัฐบาลที่ได้รับเยอะสุด และผู้ที่ชี้แจงก็คือ นางรจนานา ลินทิ โดยการทำเป็นหนังสือภายในที่ใช้การประทับตราแทนการลงชื่อ เพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้เรื่องขึ้นไปถึงข้าราชการตำแหน่งรองปลัด ศธ.ลงนาม ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รับรู้ เพราะผมเชื่อว่าหากปลัด ศธ.ทุกยุคได้เห็นหนังสือร้องเรียนก็คงไม่มีการปล่อยเรื่องนี้ไปแน่นอน” ประธานคณะกรรมการสืบฯ กล่าว และว่า สำหรับข้อมูลเส้นทางทางการเงินที่คณะกรรมการสืบฯ ให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ช่วยตรวจสอบนั้น ขณะนี้ ปปปง.ได้รายงานกลับมาแล้วส่วนหนึ่ง ในช่วงปี 2554 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น ผลสรุปคือ เส้นทางทางการเงินของบุคคลที่คณะกรรมการสืบฯ ส่งให้ตรวจสอบมีทั้งที่เชื่อมโยงกับกองทุนฯ และไม่มีความเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม การรายงานครั้งนี้ถือว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ถือว่าเป็นการรายงานครั้งแรกเท่านั้น